

การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามการดำเนินงาน	ความคืบหน้าและการดำเนินงานของหน่วยงาน
๑. ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑. ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒. ประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๓. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	กพร. สล. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การรายงาน ความก้าวหน้า และสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ	หน่วยงานมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว ๑. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (www.dra.go.th/site/planing/activity/องค์ความรู้ด้าน-งบประมาณและยุทธศาสตร์กรมการศาสนา , www.dra.go.th/site/planing/activity/เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2565) ๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ (www.dra.go.th/site/planing/activity/สรุปการประชุมขับเคลื่อนโครงการกรมการศาสนา-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2565) ๓. การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการจัดทำแบบฟอร์มระบบผ่านงบประมาณออนไลน์ และมีการนำดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนงานแผนงานและยุทธศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบประมาณได้อย่างสะดวก รวดเร็ว (https://www.facebook.com/planningdra/videos/459103905921130/)
๒. การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้องและโปร่งใส	๑. การเพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ๒. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของราชการ	กพร. สล. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การรายงาน ความก้าวหน้า และสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ	หน่วยงานมีการจัดทำและเผยแพร่แบบใบยืมพัสดุครุภัณฑ์ทางเว็บไซต์กรมการศาสนา (https://www.dra.go.th/download?page=10) เพื่อยอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ และมีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของราชการให้กลุ่มงานต่างๆภายในหน่วยงานรับทราบเรียบร้อยแล้ว

มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามการดำเนินงาน	ความคืบหน้าและการดำเนินงานของหน่วยงาน
	๓. รณรงค์การแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน			หน่วยงานรณรงค์การแยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อนตามจุดประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือจุดที่สังเกตเห็นได้ง่าย และได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว (https://www.dra.go.th/news-center/dra00100000)
๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร	๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การติดต่อสื่อสารของหน่วยงานให้มีความชัดเจนและเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ๒. ปรับปรุงข้อมูลและรูปแบบของข้อมูลให้มีความเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน	กพร. สล. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การรายงานความก้าวหน้าและสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ	หน่วยงานมีการปรับปรุงเว็บไซต์ อัปเดตข้อมูลข่าวสาร เพิ่มการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Infographic และปรับปรุงช่องทางการติดต่อสื่อสาร ให้มีความชัดเจน และเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น (https://www.dra.go.th/index.php , https://www.dra.go.th/contact-us)